

VNU-USSH HỢP TÁC VỚI BAN VĂN HÓA TRUNG ƯƠNG GHPGVN TRONG BẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA PHẬT GIÁO

Đây là nội dung được thống nhất tại buổi làm việc và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc Gia Hà Nội và Ban Văn hóa Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày 12/5/2024 vừa qua. Phát biểu tại phiên ký kết văn bản hợp tác và Tọa đàm khoa học về quy hoạch các trung tâm văn hóa Phật giáo, Hiệu

trưởng Hoàng Anh Tuấn dẫn lời của cố Giáo sư Trần Văn Giàu rằng “bình minh của dân tộc ta đã gắn liền với Phật giáo; Phật giáo là ngọn đuốc văn minh ở xứ ta”. Theo nội dung của biên bản hợp tác, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc Gia Hà Nội và Ban Văn hóa Trung ương, Giáo Hội Phật giáo Việt Nam sẽ cùng phối hợp thực hiện các đề tài, đề án, dự án,

chương trình nghiên cứu... về văn hóa Phật Giáo; phối hợp thực hiện các hội thảo khoa học về văn hóa Phật giáo; tọa đàm khoa học, truyền thông, trước tác, biên tập và xuất bản ấn phẩm liên quan đến lĩnh vực văn hóa Phật giáo Việt Nam. Bên cạnh đó, hai đơn vị sẽ phối hợp tổ chức khảo sát, nghiên cứu, sưu tầm, hệ thống hóa tư liệu về văn hóa Phật giáo, xây dựng hồ sơ khoa học về

văn hóa Phật giáo có giá trị, nhằm bảo tồn, tôn vinh và phát huy giá trị di sản văn hóa Phật giáo Việt Nam. Tại buổi làm việc, các nhà khoa học của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cũng đã có nhiều ý kiến thảo luận, đóng góp cho Đề cương đề án “Kiến trúc Phật giáo Việt Nam - thống nhất trong đa dạng” của Ban Văn hóa Trung ương, Giáo Hội Phật giáo Việt Nam. [Xem thêm](#)

TẬP HUẤN KỸ NĂNG VIẾT ĐỀ XUẤT NGHIÊN CỨU TRONG LĨNH VỰC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN



Ngày 24/05 vừa qua, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-USSH) đã khai mạc chương trình “Tập huấn Kỹ năng viết đề xuất nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn” thuộc “Chương trình hỗ trợ phát triển giáo dục đại

học” (Dự án PHER) do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ. Buổi tập huấn có sự tham dự của PGS.TS. Đào Thanh Trường - Phó Hiệu trưởng trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN và GS. Sarah Turner - Giảng viên Đại học McGill, Canada và hiện đang là Giáo sư thỉnh giảng khoa

Nhân học, trường ĐHKHXH&NV. Buổi tập huấn cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các giảng viên, cán bộ từ các đơn vị đào tạo và phòng chức năng trực thuộc nhà trường. GS. Sarah Turner chia sẻ tại buổi tập huấn: Thiết kế mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu là một trong những kỹ năng cơ bản trong nghiên cứu khoa học. Thế nhưng hiện nay tại nhiều cơ sở đào tạo và nghiên cứu trên thế giới vẫn còn các đề xuất được viết chưa phù hợp và chưa đạt chuẩn quốc tế. Buổi tập huấn đi sâu vào giải quyết từng vấn

đề trong nghiên cứu. Chương trình “Tập huấn Kỹ năng viết đề xuất nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn” sẽ kéo dài đến hết ngày 06 tháng 06 năm 2024. Trước đó, Trường ĐHKHXH&NV đã có nhiều dự án hợp tác cùng dự án PHER và đã gặt hái được nhiều thành tựu trong việc xây dựng mô hình Trung tâm hỗ trợ nghiên cứu với chức năng hỗ trợ triển khai các dự án nghiên cứu, thành lập đơn vị tương đương Hội đồng đạo đức, tập huấn nâng cao năng lực của người làm nghiên cứu... [Xem thêm](#)